

Lên đường khi Tổ quốc gọi tên



Khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Hôm nay 16/2, tỉnh ta tổ chức ngày hội tổng ôn tập các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Đây là sự kiện quan trọng diễn ra hàng năm, được tuổi trẻ Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung tích cực hưởng ứng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ và niềm tự hào của mỗi thanh niên sẵn sàng đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần.

Nhiều năm qua, Thái Bình luôn là điểm sáng của cả nước thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Điều đáng phấn khởi là trong điều kiện có nhiều khó khăn về nguồn sẵn sàng nhập ngũ do có đồng lao động đi làm ăn xa, số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và học nghề đông, song số thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ đều tăng qua các năm. Mỗi người một hoàn cảnh, ở những độ tuổi khác nhau nhưng họ đều có chung nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, cống hiến sức trẻ của mình nhiều hơn cho đất nước, cho nhân dân. Trong số đó có thanh niên Phạm Thế Văn, sinh năm 2003, ở phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình vừa học xong lớp 12 thì đăng ký viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. Văn tâm sự: Nhà em chỉ có hai mẹ con, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn song em muốn tham gia quân ngũ để thực hiện nghĩa vụ của một

công dân, mong rằng vào môi trường quân đội em sẽ được rèn luyện thể lực, chín chắn, trưởng thành hơn để sau này trở về yên tâm làm việc. Có chút hồi hộp nhưng em nghĩ mình sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở đơn vị, trở thành quân nhân tốt.

Chung suy nghĩ như Phạm Thế Văn, thanh niên Nguyễn Văn Phúc, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà từ nhỏ luôn mơ ước được trở thành bộ đội, mặc trên mình bộ quân phục của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam. Trước khi nộp đơn xin tình nguyện nhập ngũ, Phúc đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu tường tận về môi trường quân đội, cuộc sống, sinh hoạt trong quân ngũ. Phúc chia sẻ: Em tự nguyện nhập ngũ với mong muốn sẽ cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc và được gần bó lâu dài trong quân đội. Em nhận thấy quân đội là một trường học lớn để thế hệ trẻ phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng thành, vì vậy em tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Em cam kết sẽ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đơn vị, phấn đấu trở thành người quân nhân ưu tú.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh: Năm 2022, Thái Bình có 2.650 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 250 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Toàn tỉnh có 1.146 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đạt 43,25% so với chỉ tiêu giao quân, tăng 373 trường

học so với năm 2021. Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh: Đạt được kết quả trên là do những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp làm tốt công tác đảng

trung tâm, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Đây mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Bộ CHQS tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác phối hợp với các ngành liên quan tăng cường về các xã, phường, thị trấn; đồng thời, đến từng gia đình có thanh niên trong diện gọi nhập ngũ trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, động viên gia đình gọi thanh niên đi làm ăn xa về thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với địa bàn có đông dân cư theo đạo, tỉnh chú trọng mở rộng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chủ tịch xã, chức việc các tôn giáo, phát huy vai trò của đội ngũ này trong tuyên truyền, vận động con em giáo dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo các huyện, thành phố tích cực tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, tạo nguồn

canh bộ cho địa phương, cơ sở sau khi hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các địa phương xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Hàng năm, UBND tỉnh trích một phần ngân sách địa phương để bảo đảm cho công tác tuyển quân, tặng quà tân binh; chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể huy động nguồn xã hội hóa, bố trí kinh phí, tổ chức thăm hỏi, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ tu sửa, xây nhà cho thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình có quân nhân đang phục vụ tại vùng biên giới, hải đảo dịp lễ, tết; tích cực tạo nguồn xây nhà "Nghĩa tình đồng đội"; mua thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân đang phục vụ trong Quân đội. Tỉnh còn chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm tích cực tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đồng thời, ưu tiên tuyển chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ của địa phương, cơ sở.

Bảng các biện pháp đồng bộ đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về công tác tuyển quân có chuyển biến tích cực, chất lượng tuyển quân được nâng lên đáng kể, năm sau cao hơn năm trước. Năm nay, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song những ngày qua tại tất cả các địa phương trong tỉnh đã diễn ra các hoạt động gấp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ. Các tân binh đều được đón nhận sự quan tâm, động viên, chia sẻ sâu sắc, chân tình, ấm áp của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và tình cảm bà con làng xóm nơi họ sinh sống. Bên cạnh đó, sự khích lệ, động viên tích cực từ người thân, gia đình giúp các tân binh yên tâm hơn, vững tin hơn khi lên đường bảo vệ Tổ quốc.

"Khi Tổ quốc gọi tên", tạm biệt gia đình, bè bạn, quê hương, những thanh niên ưu tú của Thái Bình tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống quê hương "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người" lên đường bảo vệ Tổ quốc. Khi về đơn vị mới, họ sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu làm tròn trọng trách, bổn phận của mình đối với Tổ quốc, cống hiến niềm tin của gia đình và xã hội, với truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương.

MẠNH CƯỜNG

THÁI THỤY Gieo cấy lúa xuân gắn với phòng, chống dịch

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Thái Thụy chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong quá trình sản xuất vụ xuân, vừa bảo đảm tiến độ gieo cấy vụ xuân kịp thời vụ. Theo ông Đỗ Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã: Để thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân trong điều kiện phòng, chống dịch, xã đã tích cực tuyên truyền người dân tập trung xuống đồng gieo cấy vụ xuân bảo đảm khung thời vụ nhưng vẫn tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi ra đồng làm việc. Bên cạnh đó, yêu cầu các đại lý, HTX SXKD DVNN trên địa bàn chủ động liên kết với các đơn vị sản xuất, cung ứng vật tư, phân bón bảo đảm chất lượng cho người dân. Đến nay toàn xã đã gieo cấy được 250ha lúa, chiếm hơn 50% tổng diện tích, phần đầu hoàn thành gieo cấy 100% diện tích trước ngày 25/2.

Cùng với xã Thụy Ninh, hiện các địa phương khác trong huyện Thái Thụy cũng đang tích cực đôn đốc nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân. Vụ xuân này, toàn huyện gieo cấy 11.650ha lúa, sản lượng đạt cao.

TRẦN TUẤN



Cấy lúa bằng máy tại xã Thụy Sơn (Thái Thụy).

Từ tết Nguyên đán Nhâm Dần, huyện Đông Hưng đã triển khai việc cách ly, điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà. Phương pháp này được đánh giá là phù hợp trong trạng thái bình thường mới, không chỉ giảm áp lực cho các cơ sở điều trị Covid-19 mà còn tạo thuận lợi và tâm lý thoải mái cho người bệnh.

Ngày khi phát hiện mắc Covid-19, chị Phạm Thị Hạnh, xã Phú Châu được cán bộ y tế kiểm tra, phân loại tình trạng sức khỏe và các điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện cách ly, giám sát áp lực cho các cơ sở điều trị Covid-19 mà còn tạo thuận lợi và tâm lý thoải mái cho người bệnh.

Từ kỳ nghỉ tết Nguyên đán đến ngày 12/2, xã Phú Châu ghi nhận trên 20 ca F0 mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã ra quyết định cách ly, điều trị tại nhà 18 ca F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đã tiêm vắc-xin, có thể tự chăm sóc bản thân, cơ sở vật chất của gia đình đáp ứng yêu cầu. Bác sĩ Vũ Văn Hiến, Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Để việc điều trị F0 tại nhà đạt hiệu quả, hàng ngày cán bộ y tế phụ trách trực tiếp xuống thăm khám từng người bệnh, lập bảng theo dõi sức khỏe, trên cơ sở đó đưa ra phác đồ điều trị cụ

ĐÔNG HƯNG Nâng cao hiệu quả cách ly, điều trị F0 tại nhà

thể, đặc biệt quan tâm đến các ca bệnh là phụ nữ đang mang thai, trẻ nhỏ, người già, người có bệnh lý nền. Khi bệnh nhân có biểu hiện bất thường vượt khả năng, Trạm Y tế sẽ báo cáo Bệnh viện Đa khoa huyện hội chẩn chuyển lên tuyến trên điều trị.

Việc tổ chức điều trị F0 tại nhà gây thêm áp lực cho đội ngũ y tế cơ sở vốn còn mỏng về nhân lực và đang phải đảm đương nhiều công việc phòng, chống dịch tại địa phương. Tuy nhiên, trong "cái khó ló cái khôn", lực lượng y tế cơ sở đã

ứng dụng công nghệ thông tin và sự tiện ích của mạng xã hội trong theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra y tế đối với các trường hợp F1, F0 điều trị tại nhà. Bà Phạm Thị Hiến, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hợp Tiến chia sẻ: Ngày mùng 4 tết xã phát hiện 1 ca F0, đến ngày 12/2 số ca F0 đã tăng lên trên 60 ca. Sau khi phân loại, xem xét các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế, hầu hết F0 được điều trị tại nhà. Đội ngũ y tế của xã mỏng, do vậy sau khi tiếp nhận các ca F0 điều trị tại nhà, Trạm Y tế xã đã cập nhật thông tin của bệnh nhân

trên phần mềm quản lý, theo dõi F0 tại nhà, lập nhóm zalo để hàng ngày các F0 cùng cán bộ, nhân viên y tế xã trao đổi, chia sẻ thông tin về sức khỏe và tư vấn điều trị. Bên cạnh đó, đội ngũ y tế còn tới nhà cấp phát túi thuốc, thăm khám, test nhanh cho F0 theo quy định, kịp thời chuyển tuyến các bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe, động viên để các F0 yên tâm điều trị tại nhà.

Công tác quản lý, giám sát việc tuân thủ quy định và nguyên tắc cách ly, điều trị tại nhà đối với các F0 rất quan

trọng, chính quyền và lực lượng phòng, chống dịch tại cơ sở phải vào cuộc quyết liệt với tinh thần "quản lý chặt, giám sát kỹ" nhưng luôn tạo tâm lý thoải mái cho bệnh nhân. Ông Hoàng Mạnh Hào, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho biết: Xã giao cho lực lượng công an, tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường tuần tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tuyên truyền người dân xung quanh tích cực theo dõi, phối hợp giám sát việc thực hiện của F0 và gia đình. Phát huy tinh thần trách nhiệm của tổ Covid-19 cách đồng thực hiện vai trò cầu nối giữa F0, người nhà chăm sóc F0 với cán bộ y tế và chính quyền địa phương. Đến nay tất cả các trường hợp F0 điều trị tại nhà đều chấp hành tốt quy định, kết quả điều trị khả quan.

Đến ngày 12/2, huyện Đông Hưng cách ly, điều trị tại nhà trên 840 bệnh nhân, trong đó có trên 230 bệnh nhân đã khỏi. Các trường hợp F0 cách ly, điều trị tại nhà được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, được hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, đầy đủ, được hỗ trợ tư vấn, quản lý sức khỏe thường xuyên. Ông Vũ Đức Quý, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Y tế huyện cho biết: Để việc tổ chức cách ly, điều trị F0 tại nhà an toàn, hiệu quả, chúng tôi chỉ đạo lực lượng y tế địa phương làm tốt việc chẩn đoán, phân loại nguy cơ, phân tầng điều trị, đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, quản lý, theo dõi bệnh nhân từ lúc phát hiện cho đến khi khỏi bệnh. Huyện cũng tập huấn triển khai phần mềm quản lý, theo dõi F0 tại nhà và chuyên môn cho lực lượng y tế

cơ sở, lực lượng tham gia hỗ trợ chuyên môn y tế.

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, số ca F0 trên địa bàn huyện Đông Hưng tăng đột biến song tỷ lệ dân số từ 12 tuổi trở lên được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đã đạt trên 99%, khi bị nhiễm bệnh ít có biến chứng

nặng. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, lơ là, mỗi người dân, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch và luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó khi chính mình hoặc người thân phải cách ly, điều trị tại nhà do mắc Covid-19.

THU HIỀN



Cán bộ y tế xã Phú Châu (Đông Hưng) kiểm tra sức khỏe cho F0 đang điều trị tại nhà.

DANH MỤC THUỐC ĐIỀU TRỊ CHO F0 TẠI NHÀ THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ

THUỐC HẠ SỐC, GIẢM ĐAU

● **PARACETAMOL**

Trẻ em: Gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hàm lượng 80 mg, 100 mg, 150 mg hoặc 250 mg

Người lớn: Viên nén 250 mg hoặc 500 mg

● **Lựa chọn một trong các thuốc sau**

● **FAVIPIRAVIR 200 mg, 400 mg (viên)**

● **MOLNUPIRAVIR 200 mg, 400 mg (viên)**

THUỐC KHÁNG VIRUS*

● **Thuốc không phát sản, phải được bác sĩ kê đơn và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị**

● **Lựa chọn một trong các thuốc sau**

● **DEXAMETHASON 0,5 mg (viên nén)**

● **METHYLPREDNISOLON 16 mg (viên nén)**

● **Thuốc không phát sản, phải được bác sĩ kê đơn và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị**

● **Lựa chọn một trong các thuốc sau**

● **RIVAROXABAN 10 mg (viên)**

● **APIXABAN 2,5 mg (viên)**

*Dùng sớm ngay sau khi có chẩn đoán xác định mắc Covid-19, tốt nhất trong 5 ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Ưu tiên sử dụng cho những trường hợp có triệu chứng hoặc có nguy cơ cao bệnh tiến triển nặng như người trên 65 tuổi, chưa tiêm đủ liều vaccine, có bệnh nền không ổn định...

TTXVN

<https://infographics.vn>